



ประกาศโรงพยาบาลสันทราย
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ของโรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังกล่าว โรงพยาบาลสันทราย จึงขอประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาล ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสันทราย ในที่เปิดเผย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

๑๖

(นายวรวิทย์ โสมวัชรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

ของข้าราชการ โรงพยาบาลสันทราย

รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ระดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
ดีเด่น	น.ส.	ณภัทร อินทจักร์	เภสัชกรชำนาญการ
	นาย	กิตติศักดิ์ เบ็งทา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	จันทร์จิรา สุดใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	ดารานี แซ่เอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	นันทวัน คำตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	ศรัญญา เศวตเศรณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	ขวัญลดา พันธุ์เกษม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	หทัยกาญจน์ การกะสัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	ทิพย์สุดา เปรมภูติ	เภสัชกรชำนาญการ
	น.ส.	นารีรัตน์ พรหมสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	ประภาพร พันธุ์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	ชนกพร บัวชุม	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง	กาญจณี ทองมี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย	อนุพงศ์ ศิริโชติตระกูล	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
	น.ส.	รุจิพร แก้ววังศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	สายพิณ คำไผ่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	นิตยาภา นันทขว้าง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
	นาง	ชนิษฐา พงษ์ศิริ	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	พรปวีณ์ สังข์บุญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	สุพรรณณี ชูระแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	ทักษิณา หาญจักรคำ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
	นาง	พัชรินทร์ อินต๊ะมูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	นิศรา วัฒนานิวัต	ทันตแพทย์ชำนาญการ
	นาย	อภิพล ทะโป	จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
	นาง	อรพินท์ ศิริโชติตระกูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ระดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
ดีเด่น	น.ส. กชนิภา แก้วหน้อย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. กษมพร ปัญญาเป็ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง สุพร มอรรอยอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง พนารัตน์ สมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. วิภาวรรณ วงศ์ใหญ่	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. สุทธิวรรณ ตี๋ใหม่	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
	น.ส. ชันชิกา ศรสูงเนิน	เภสัชกรปฏิบัติการ
	น.ส. นันทน์ภัส มาจิว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง พรทิพย์ อุตสาหะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. จันทร์จิรา จิตรกันที	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	น.ส. ญาณนันท์ พันธุ์ปัญญา	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
	นาง ชุตติกาอุจน์ ดวงใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. รัมภา ศรีพวงใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. อมลณัฐ ไชยสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง อัมพร รอดสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย วิชาน แก้วเขียว	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง จิรัฐยา จุลมนต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง มณฑกานต์ เครือเตจ๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. อรธีรา สิริผล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. กรกนก ศิริแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง ดาวเรือง อิมเอิบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. พิมพ์วิมล ปันจันทร์คำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย จิระพงษ์ กอเทพวัลย์	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส. พัชรี กุศล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. เมธินี ไชยวงศ์ษา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. จุฑามาศ อุ่นจะนำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. ณัฐรุณิชา นพรัตน์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นาง ณัฐธกานต์ พลละภิญโญ	เภสัชกรชำนาญการ	

ระดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
ดีเด่น	น.ส. ภัญชिता วิชาษา	นักโภชนาการปฏิบัติการ
	นาง. เพชรรัตน์ วงศ์วิไล	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาย. คุณซ์ อภิเดชากุล	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส. นวพร คำแจ่ม	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส. พชร ถีรัตน์าวลี	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส. พรพรรณ เลียงประไพพันธ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. กรกษม หาญรัตนชัยกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง. พรทิพย์ ศิริแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง. บุญเทียน แก้วมงคล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย. นันทวัฒน์ ยาวุฒิ	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส. บุญสิตา บุญเกษมพิทักษ์พงศ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
	น.ส. ชญานี สมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. รัชฎาวรรณ รัตนะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. จุฑามาศ จิตจักร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส. รุณิกา เมืองวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง. ศิริวรรณ คุณยศยิ่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. ทิพาพรรณ กางสำโรง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย. วรวิทย์ ศรีธาราธิคุณ	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง. สมจินตนา เปี่ยมอนันต์	เภสัชกรชำนาญการ
	นาง. ปนัดดา ธีระเชื้อ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง. จันทนา อินยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. ปานฤทัย บาลเย็น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. สุวิมล ธงนาค	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาย. ธีณ์ว์ ปวรราชิสันต์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
	นาย. ปรีชาพัทธ์ ลภัสภักคณุดม	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง. พรทิวา สุภาใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส. พัชรिता อังสนานันท์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส. วีรชา นันทิวิริยะชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	

ระดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
ดีเด่น	น.ส.	อัมพันธ์ มานะสุนันท์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	นิลวรรณ นิลสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	อังคณา เรืองศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	กรกมล ไชยบุรีรักษ์	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
	น.ส.	กฤติกา หวงสุวรรณกร	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	ศุภกานต์ ณีตระกูล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ชนพร กำเนิดนที	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	พัชรี ปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ดีมาก	น.ส.	จุฬามาศ หาญรัศมีวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ณิชานันท์ จันทร์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ดวงดาว อุดมโยธิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	พรพรรณ เป็งใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	พัทธนันท์ หาญศึก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	พิมพ์ภา วงศ์สวย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	เมวิกา จันทร์คำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาย	นพดล รียะสาร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
	นาง	ราตรี ทานะพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	สุภาภรณ์ ดาววี	เภสัชกรชำนาญการ
	นาง	ศิริรัตน์ วรรณจตุรพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	ฐิตารีย์ ทวีศิริวัฒนกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	ปานพิกุล สกุลคู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	จุฬามาศ อนุวงศ์เจริญ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	นาง	ดรุณี แบ่งทิศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	กาญจนา สมสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
	น.ส.	สุภาภรณ์ สนวนมะนิล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	เครือวรรณ สนธิคุณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
	นาง	ทองสุข รั้งซี่	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

ระดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
ดีมาก	นาง	ศิริวรรณ พิมาสน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	นาง	กิตติกา อาทิตย์	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	ณัชชา ปลอดภัย	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
	นาย	ชเนศ ชัชวาลชัยทรัพย์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
	น.ส.	พิมพ์ภิสรา สุพรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
	น.ส.	สุปรียา สารานูชื่น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	น.ส.	ทิพวัลย์ ดวงรัตน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ตรีวรา เจษฎากานต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	สมพร กวางแหวน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	พรรณนา ดวงสุวรรณ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
	นาง	พิรานันท์ อัมภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	จริยา บุญเกษม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	กัญญารัตน์ ใหม่จันทร์แดง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ปรรณธร ศรีกันชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาย	ชัชวาล พละภิญโญ	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาย	พนัธฐ เตอะฮ้าย	นายแพทย์ปฏิบัติการ
	น.ส.	ศศิวิมล ทองวิลาศ	นายแพทย์ปฏิบัติการ
	น.ส.	วัชรพร มอรรอยอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	วทันยอุตา วาทกานต์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
	นาง	สุภาภรณ์ สมพาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย	พฤทธิพงศ์ ภัคดี	ทันตแพทย์ชำนาญการ
	นาง	ประสพพร วิสิษฐอุตรการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	รอยพิมพ์ เลิศวิริยานันท์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	น.ส.	ชนิลชญา เสียงเพราะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	อรุโณทัย อย่างอิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาย	ศราวุฑ โพรธารินทร์	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
	น.ส.	ชลิตา โนจักร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	ปิ่นทอง หมายดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ระดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
ดีมาก	น.ส.	จิตติพร มากเมือง	นายแพทย์ปฏิบัติการ
	น.ส.	ชลาทิพย์ ชื่อวัฒน์นะ	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	วิกานดา ฟองเลา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
	นาย	สาริน คำฟู	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
	น.ส.	ศิริพร จิระศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	เพ็ญพิชชา ศิลปเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ศศิชา ศิริลักษณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	จิราพรรณ ปันธิมมา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	รัตนา พิระวัฒน์คงทน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ศิริภัสสร คำแสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ทัศนิกา คณะนัย	เภสัชกรชำนาญการ
	นาง	เกตุวลี วงศ์เทพ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	วิชรินทร์ อิงคะนินันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	รัชดาภรณ์ ไคร้มูล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ชโนรัช สุวรรณเวทิน	เภสัชกรชำนาญการ
	น.ส.	ภิกษณา เลิศเรืองปัญญา	เภสัชกรปฏิบัติการ
	นาง	สร้อยเพชร วงศ์วาลย์	แพทย์แผนไทยชำนาญการ
	น.ส.	ธีราดา สุขสบาย	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
	น.ส.	วิภาวรรณ ปินทะนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	จุฬาพิน สมณะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ธัญญพัทธ์ จันทา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	เบญญาพร จมภู	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	พิมภิมุข กลั่นเรืองแสง	นายแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	นฤมล สะสมทรัพย์	เภสัชกรชำนาญการ
	น.ส.	นฤพร อินธิยะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	สุภาพร ศรีนวล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ชลลดา บรรเรียนกิจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	วชิราภรณ์ จันสม	จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

ระดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
ดีมาก	น.ส.	เรณูมาศ ชุ่มใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	รมนณีย์ ภิรมย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ฉัตรกนก อภิบาล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
	น.ส.	จิราภรณ์ พุททา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	กมลวรรณ เตชะฟอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	จิรานุช วงศ์อุทัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	จิราภา ไชยธงยศ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	บุษบา ยั่งยืนกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ภัศราภรณ์ จิ่งดำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	รัตนา คำวัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาง	สุกัญญา บุญโถม	นายแพทย์ปฏิบัติการ
	นาง	ดวงแสง อำพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	ธนัตชนก ไชยเบ็ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	ธัญพร อินตالا	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	พรพัชรนันท์ ภัทรพิรณฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย	สุรพิชญ์ เทพนรินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	อัญชลีแก้วสกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	เพ็ญพิชา ปัญญาแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	สยมพรรณ โภภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	รติณัฐ์ แสงประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	สุดารัตน์ เลขา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	อรยา จริยา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	อดิสา เป็งไชยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	วัลย์พร มโนวร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย	อิศราวุฒิ ทองเมฆ	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง	โชติมณี คุณรังษีสมบูรณ์	เภสัชกรชำนาญการ
	นาง	ชาวะลี ปิงกุล	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน
นาย	ฐกร จิตติกานนท์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	

ระดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
น.ส.	ทิพาพาวดี จันทโรส	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.	สิริกานต์ ทิพยะ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.	หนึ่งฤทัย เมืองทรัพย์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.	ณัฐนิช อ่ำแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	พริดา ทองหลอม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	เสาวลักษณ์ โกสัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	บุษราคัม แก้วประภา	นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
นาง	ดิษยา กิตติธรรมสกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	นิชาพรรณ ดวงสีลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	พิมพ์ชนก สุริยะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	ศุภรดา ศิริแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	หริณรัญชนา เตชะสา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	อภิญา บุญธรรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	ปัทมาภรณ์ แดงบุญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	พัฒนา รัชวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	พัชรินทร์ จันทาทะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	แก้วกานต์ สนิเศษณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	กณิการ์ เวชพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	พิมพ์พิสุทธิ์ ชวนชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	สุทธิดาภรณ์ สุทธิเมธีสกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	ณัฐชยา แก้วเมืองไชย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	มะลิวัลย์ คำใหญ่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	วิลาสินี วิชัยศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	อัจฉรา แก้วถาทำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	จิรนนท์ จันทร์วัฒน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	จินดาภรณ์ สุพรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	นนธวรรณ อดทน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	พิชญา บุญเกิด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ระดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
ดีมาก	น.ส.	วิราภานต์ คุ่มวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	.ศิริมาศ ปาละมี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	กมลวรรณ เจริญพันธ์	นายแพทย์ชำนาญการ
	นาง	อารักขา ปทุมบาล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	นาง	พัสดราภรณ์ ปินตาเสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	สุนันท์ ยศเรือนคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	อณัญฐปิติตา อะทะสี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	กรรณิการ์ ศรีวิจา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาย	ทักษิณ ประพฤติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	นัทธ์หทัย ชัยสุรินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	นาถอนงค์ ไชยขัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	มยุเรศ ใจโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	อรวรรณ ไชยสวัสดิ์	จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ
	น.ส.	พัทธวนัช หล่ออริยวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	พิมพ์ ศรีสกุล	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
	น.ส.	สิริธร หวังเกียรติกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	น.ส.	.รัชดาภรณ์ เทียงจันตา	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
	น.ส.	นลินี แก้วทอง	เภสัชกรปฏิบัติการ
	นาง	นภัสรพี แสนสะอาด	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	ผกามาศ ดวงทิพย์	จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
	น.ส.	อาจารย์ วิทย์ผดุง	เภสัชกรชำนาญการ
	นาง	สุนีย์ จินะจันตา	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
	น.ส.	วิธวรรณ สุชาติานนท์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	น.ส.	ศรินดา ไชยวงศ์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
	น.ส.	กัญญาณัฐ นามวงศ์พรหม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	ปรียาภัทร แก้วสกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	พรพรรณ วรวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	นาย	สรารุช ทมโยธา	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
	น.ส.	กฤษณา เมืองมูล	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

ระดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
ดีมาก	นาง	วิริยา หลิดชิววงศ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	นาง	เพลินพิศ เปรมปัญญา	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	สินีนานา วงศ์วิบูลย์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
	น.ส.	ปาริชาติ สุนทา	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	พ.จ.อ.	ภิชัย ยั่งยืน	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
	น.ส.	ภัทรภรณ์ พรหมอ่อน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	จรรยาภรณ์ ปันริมา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาง	นวพร สีนสกลวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	น.ส.	ปรัชญา เจริญดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาย	อาทิตย์ รมโพธิ์	นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
	น.ส.	มลฤดี จันทร์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	น.ส.	สุพรรณนิภาห์ สุยะ	จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
	นาย	สุรศักดิ์ เหล่าพาณิชย์กุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	น.ส.	ณัฐณี พิทักษ์ศิริอนันต์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
	นาง	มลวิภา กันทะเรือน	จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
	นาย	สุรัตน์ ปทุมบาล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	น.ส.	พัฒนพนิต ขวชาติ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	นาย	ปิยะ โตสุขวงศ์	นายแพทย์ชำนาญการ



ประกาศโรงพยาบาลสันทราย

เรื่อง ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ในระดับดีเด่น และดีมาก
รอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
โรงพยาบาลสันทราย

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ น.ร.๑๐๑๐/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผล
การประเมินผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

โรงพยาบาลสันทราย ขอประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

๒๗

(นายวรวิทย์ โฆวัชรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
ของลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลสันทราย
รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ระดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
ดีเด่น	นางไพรสุดา ศิววรรณ	พนักงานพิมพ์ ส 4
ดีมาก	นางพวงเพชร นันติแก้ว	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
	น.ส.จันทร์แก้ว ดวงรัตน์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
	นายสวิง บุญทะวงศ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
	นายวัชระ คำกุล	พนักงานธุรการ ส 2
	นายประจวบ จอมนงค์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
	น.ส.นงค์เยาว์ เตภักดิ์	พนักงานกายภาพบำบัด ส 1